



นขก.สง.สว

ฉบับที่ 51 เดือนเมษายน พ.ศ.2554

Center for information and public relations

“ราตรีศรีนครินทรวิโรฒ” 28 เมษายน 2554



นิติตแลกเปลี่ยน
จากมหา'ลัยโคเปนเฮเกน สู่รั้ว มศว

5

ด้านอนุมุลอิสระ
เคล็ดลับชะลอวัย

6

“ราตรีศรีนครินทรวิโรฒ”
“กองทุนศิษย์เก่า มศว”

8



การปฏิบัติธรรมนั้นมันลำบากอยู่หน่อยเดียว...สัจใจเท่านั้น เพราะว่าใจเรานั้นไม่ชอบขึ้นชอบลง ไม่ชอบการเห็นยวรงค์ แต่ชอบการปล่อยตามใจตัวเองมากกว่า

ปัญญานันทภิกขุ



มศว ระดมทุนผู้ใจบุญช่วยเหลือเยาวชนชาติพันธุ์
หวังลดความเหลื่อมล้ำ ปฏิรูปการศึกษา- ประเทศไทย
หนุนเด็กเรียนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โพธิวิซาลัย มศว จ.ตาก



รศ.อำนาจ เย็นสบาย รองอธิการบดีฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ เปิดเผยว่า โครงการวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ จ. ตาก ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอแม่สอด ติดกับประเทศพม่า เปิดรับสมัคร นิสิตรุ่นแรกปีการศึกษา 2554 ด้วยวิธีสอบตรง โดยผลของการสอบ ผู้สอบได้จำนวน 60 คน เป็นเยาวชนชาติพันธุ์สอบได้ 54 คน อีก 6 คน เป็นเยาวชนไทยพื้นราบมาจาก 5 อำเภอชายแดน ตั้งแต่ท่าสองยาง แม่ระมาด แม่สอด พบพระ และอุ้มผาง ขณะนี้ทาง มศว กำลังระดมทุนหน่วยงานหรือบุคคลที่ต้องการสนับสนุนเด็กที่ขาดโอกาส ซึ่งการ ช่วยเด็กหรือการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กซึ่งอาจจะไม่ใช่เพียงแค่ โพธิวิซาลัย จ. ตาก เท่านั้น เรายังหมายถึงการให้โอกาสแก่เด็กและเยาวชนในโครงการอื่นๆ ถือเป็นตัวอย่าง ของการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม ถือเป็นปฏิรูปการศึกษาหรือการปฏิรูป ประเทศไทยได้อีกทางหนึ่ง มุ่งเน้นคนขาดโอกาส ยากจน คนเข้าไม่ถึงการศึกษามี ความเท่าเทียมคนอื่น ๆ ความเหลื่อมล้ำทางสังคมถือเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทย

“ตอนนี้ผู้สอบได้ 60 คนที่จะเข้าเรียนในวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จ.ตาก ได้รับทุน สนับสนุนจากทางทางจังหวัดตาก องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด บริษัทธุรกิจเพื่อสังคมจำนวนหนึ่ง ซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างการระดมทุน จึงอยากฝากถึง ผู้ใจบุญทุกคนที่อยากให้โอกาสเด็กกลุ่มนี้ได้เรียนหนังสือตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

รศ.อำนาจ กล่าวอีกว่า ผู้สอบจำนวนได้จำนวน 60 คน เป็นเยาวชนชาติพันธุ์ สอบได้ 54 คน ใน 54 คน หญิง 38 คน ชาย 16 คน ส่วนอีก 6 คน เป็นเยาวชนไทย พื้นราบ เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะหลักสูตรการเรียนการสอนของวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย นั้นเน้นการลงมือปฏิบัติ เน้นการทำงานอย่างจริงจัง มีความเหนื่อยยาก บัณฑิตที่สำเร็จ การศึกษาจากวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยไม่ได้เข้าสู่งานราชการ หรือทำงานบริษัท แบบเต็มรูปแบบ เหมือนอาชีพสำเร็จจากสาขาวิชาอื่นๆ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เด็กพื้นราบ ส่วนใหญ่ไม่สนใจเรียนในหลักสูตรของวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย การเรียนที่วิทยาลัย โพธิวิชชาลัยเราเน้นให้พึ่งตัวเอง การเรียนต้องสมบุกสมบัน ต้องลงพื้นที่ บากบั่น สัมผัสกับชุมชนสัมผัสกับวิถีชีวิต เป็นการเรียนในเชิงปฏิบัติที่ไม่ใช่เรียนบนกระดานดำ หากบุคคลหรือหน่วยงานใดสนใจสนับสนุนเด็กกลุ่มนี้สามารถติดต่อได้ที่วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย โทร.0-2649-5000 ต่อ 5887

บอกเล่าเก้าสิบ
Center for information and public relations

- ที่ปรึกษา** ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อัมรินทร์ บุญยโสธรธรรม /
 รองศาสตราจารย์สุภา ป่านเจริญ / รองศาสตราจารย์ วิภาวี อุบลรัตน์พิเศษ
 รองศาสตราจารย์สุภาวดี เหลืองสกุล /
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำมาตย์ เย็นสบาย / ดร.วาณี อรรถนันทาสิต /
 รองศาสตราจารย์อภิญญา สุทธิเจริญศิริ
- กองบรรณาธิการ** อาจารย์सानนิตี สุขมรรจง / นางอุไรวรรณ วรรณ
 อาจารย์กัญติกรรณ์ เมฆุตตมพันธ์ุ / นางสาวเนนเดวี บุญศรี /
 นายไกรฤกษ์ จันทรเฉลิม / นางวิเนนกับุช พิเชฏฐวรเศรษฐ์
 นางสาวอุษารัตน์ อินทรพงษ์พันธ์ุ / นางสาวกัญจนา ทนทอน
 นางฉันทิยา วิศป้าแก้ว / นายทฤษฎีวิธร์ ประโยชน์ปัญญาผล /
 นายธีรภัทร ธีโรจน์สกุล / นายวงศกร กองเพ็ชร
- ศิลปกรรณ** อาจารย์กัญติกรรณ์ เมฆุตตมพันธ์ุ / นางฉันทิยา วิศป้าแก้ว /
 นายธีรภัทร ธีโรจน์สกุล
- ฝ่ายพิสูจน์อักษร** อาจารย์सानนิตี สุขมรรจง / นางอุไรวรรณ วรรณ /
 นางสาวอุษารัตน์ อินทรพงษ์พันธ์ุ / นายวงศกร กองเพ็ชร
- ผู้ช่วยกองบรรณาธิการฝ่ายจัดกรร**
 นางสาวเนนเดวี บุญศรี / นางอุไรวรรณ วรรณ / นางสาวอุษารัตน์
 อินทรพงษ์พันธ์ุ / นายไกรฤกษ์ จันทรเฉลิม / นางคำฉิ่ง แผ้วงปิ่นเพชร
 นางวิเนนกับุช พิเชฏฐวรเศรษฐ์ / นายวงศกร กองเพ็ชร



ส่วนใครจะเข้าพบเพื่อแสดงความยินดี ผศ.นพ.เฉลิมชัย ฝากบอกมาว่าต้องหลังวันที่ 27 มิถุนายนไปก่อน ขอแสดงความยินดีกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มศว คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว และนอกจากนี้ยังโรงเรียน สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ทำความร่วมมือกับโรงเรียนจิตใจชื่น จ.ปราจีนบุรี งานนี้เราได้เห็นรศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และอาจารย์สุภาภักดิ์ ปริมาธิกุล ผอ.ร.ร.สาธิต มศว เน้นย้ำเรื่องการทำงานร่วมกันเราเห็น “การให้” และ “การรับ” ของการทำงานร่วมมือในครั้งนี้

วันเวลาหมุนไปรวดเร็วมาก วันหนึ่งๆ ผ่านไปจนหลายคน ตกอกตกใจว่า “นี่ย่างเข้าเดือนที่ 4 ของปีแล้วหรือนี่” เดือน 4 เมษายน เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของหลายๆ คน แถมยังมีวันหยุดราชการ อีกหลายวันทีเดียว เริ่มจากวันที่ 6 เมษายน ตรงกับวันจักรี หรือวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือที่หลายคนรู้จักในชื่อวันระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันที่ 13-15 เข้าสู่เทศกาลวันสงกรานต์ การที่ประเทศไทยมีวันหยุดในแต่ละวัน ย่อมแสดงว่าเราให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านั้น หากพวกเราได้หยุดพักในช่วงเทศกาลวันหยุดขอย้ำให้ลิ้มวันสำคัญของวันหยุดเหล่านี้

ณ วันนี้ประชาคม มศว ทุกคนอยากรู้ว่าการสรรหา อธิการบดีคนใหม่ใคร??? ใครเข้ามารับตำแหน่งนี้แทน ศ.ดร.วิรุณ “ฝากคุณ” วานก่อนมีโอกาสดำเนินการกับอธิการบดี ท่านเอ่ยปากถึงว่า ที่อธิการบดีคนใหม่ว่า....สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ เป็นอธิการบดีต่อจากคนที่กำลังจะหมดวาระในวันที่ 27 มิถุนายน 2554 ตอนนี้มีมหาวิทยาลัยกำลังเสนอชื่อ ผศ.นพ.เฉลิมชัยเพื่อโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นอธิการบดี

ซึ่งตอนนี้ผมก็เหลือเวลาอีกประมาณ 2 เดือนกว่าที่กำลังจะหมดวาระ เท่าที่ได้ทำงานร่วมกันกับ ผศ.นพ.เฉลิมชัย มาเป็นเวลา 8 ปี ซึ่งเขาจะรับผิดชอบในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาพบว่าเป็นคนหนุ่มที่มีความเข้มแข็งในการทำงาน ในความรับผิดชอบด้านการของงบประมาณ และการวางแผนยุทธศาสตร์ บริหารมหาวิทยาลัยเป็นแผน 15 ปี ได้รับมอบหมายภารกิจใดๆ ที่สร้างความเจริญและพัฒนามหาวิทยาลัยก็ทำได้อย่างเข้มแข็ง มาโดยตลอด การเปลี่ยนแปลงด้านการของงบประมาณและสิ่งที่เป็นรูปธรรม

ทั้งนี้หากย้อนไปในอดีตสัก 30 ปีมาแล้ว ผม รศ.อำนาจ เย็นสบาย ผศ.นพ.เฉลิมชัยก็เป็นหนึ่งในการร่วมกันผลักดัน ยินยอมให้เกิดคณะแพทยศาสตร์ มศว ที่องค์กรกษัณนี้มาจวบถึงวันนี้ นอกจากนี้เราจะเห็นความต่อเนื่องในการทำงาน มีระบบคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ การที่เราได้คนหนุ่มไฟแรงมีความตั้งใจในการช่วยพัฒนามหาวิทยาลัยจึงไม่มีอะไรน่าห่วง!

รศ.อำนาจ เย็นสบาย รองอธิการบดีฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อสังคม ทำงานอย่างไม่ลดละ วันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ลุยงานแถวต่างจังหวัด ตอนนี้อ้าวแล้ว ขี้ขลาดขี้เขี้ยวใหม่ และตากเป็นว่าเล่นเลยทีเดียว อีกทั้งยังฝากถึงผู้ใจบุญทุกคนว่า หากอยากหยิบยื่นให้เยาวชนด้อยโอกาสที่สอบเข้าได้ในโครงการวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จ.ตาก ซึ่งปีนี้เปิดรับสมัครนิสิตรุ่นแรกปีการศึกษา 2554 ด้วยวิธีสอบตรง โดยผลของการสอบ มีผู้สอบได้จำนวน 60 คน มาจาก 5 อำเภอชายแดน ตั้งแต่ท่าสองยาง แม่ระมาด แม่สอด พบพระ และอุ้มผาง ขณะนี้ทาง มศว กำลังระดมทุนหน่วยงานหรือบุคคลที่ต้องการสนับสนุนเด็กที่ขาดโอกาส สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-649-5000 ต่อ 5887

ขณะนี้ มศว เปิดให้บริการโรงแรมสวูเทล (Swutel) ซึ่งโรงแรมสวูเทลนี้เป็นโครงการการศึกษาต่อเนื่องของภาคบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ สถานที่ตั้ง อยู่ชั้นที่ 16 และ 17 อาคารบริการ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ใ้ชื่อโครงการโรงแรมสวูเทล 114 อาคาร มศว บริการ ศาสตราจารย์ ม.ล. ปิ่น มาลากุล ชั้น 16 มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.10110 เบอร์โทรศัพท์ 02-169-1000-2 โทรศัพท์มือถือ 081-611-3934 อีเมลล์ anunart@hotmail.com



๒๘ เมษา “ราตรีศรีนครินทรวิโรฒ ๒๕๕๔”

เชื่อมโมตรี คิวพีทีกับคิวบีแอง
เวลา ๑๗.๐๐-๒๓.๐๐ น.
ณ สนามฟุตบอล นะครับ



มองสองเวลา ต้องขออวยพรให้กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องในวาระวันมหาวิทยาลัยที่ได้เวียนมาบรรจบอีกครั้งซึ่งในปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2554 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงถือเป็นวันที่จะจัดงานวันคืนสู่เหย้าราตรีศรีนครินทร ให้บรรดาเหล่าเทวดาแดงได้แวะเวียนกันมาพบปะสังสรรค์ตามประสารุ่นพี่รุ่นน้อง และร่วมชื่นชมความเปลี่ยนแปลงให้หลายๆ ด้านของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มองสองเวลา จึงขอฝากความรู้สึกดีๆ ของรุ่นพี่บัณฑิตและรุ่นน้องนิสิต จากคณะมนุษยศาสตร์ให้มาแสดงนานาทัศนะต่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแห่งนี้



นางสาวอุษา แซ่จิว “พีบูม”
พีบัณฑิตจบใหม่จากสาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ คณะมนุษยศาสตร์ (จบปี 2553)

คุณคิดอย่างไรกับการได้เข้ามาเรียนที่ มศว ?

การได้มีโอกาสเข้ามาเรียนที่ มศว นั้น ถือเป็นโอกาสที่ดีมาก ที่ใครหลายคนฝันอยากเข้ามาเรียน แล้วฝันของดิฉันก็เป็นจริงค่ะ ที่นี้มีทั้งสอนทางวิชาการ และสอนทั้งคุณค่าความเป็นคน ในแง่ของการใช้ชีวิตให้กับเรา ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะในชีวิตจริงนั้น การรู้จักใช้ชีวิตให้เป็นอย่างดีเป็นสิ่งอื่นใดคะ **สิ่งที่คุณประทับใจมากที่สุดในการใช้ชีวิตในรั้วเทาแดงคืออะไร ?**

สิ่งที่ประทับใจที่สุด คือการได้เป็นส่วนหนึ่งของสโมสรนิสิต คณะมนุษยศาสตร์ค่ะ เพราะบ้านสีขาวแห่งนี้ ให้ความเห็นดีเห็นชอบ ให้ทั้งคราบน้ำตาที่เปื้อนด้วยรอยยิ้ม และเติมไปด้วยความสุข ให้มิตรภาพ ความรัก ที่สำคัญคือการพึ่งพาอาศัยกันแบบพี่ดูแลน้อง ทำให้รู้สึกอบอุ่นอยู่เสมอ เมื่อนึกย้อนกลับไปคะ **คิดอย่างไรกับภาพลักษณ์ใหม่ๆ ที่เปลี่ยนไปของ มศว ?**

อย่างแรก คือเสียดยามากๆ ค่ะ ที่จะไม่ได้ดมกลิ่นสีใหม่ของตึก และก็ไม่ได้อึดใ้ด้า กับความสดใหม่ของบรรยากาศรอบๆ มศว แต่อย่างน้อยก็แอบภูมิใจว่ามหาวิทยาลัยของเราพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น และเชื่อว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆ ค่ะ

จวบจนถึงวันนี้คุณมีส่วนช่วยเหลือมหาวิทยาลัยอย่างไรบ้าง ?

จริงๆ แล้ว ตอนเป็นนิสิตก็พยายามทำงานเพื่อมหาวิทยาลัย และเพื่อคณะมาตลอดค่ะ อะไรที่ช่วยได้ก็ยินดี จนบางที คนอื่นมองว่ามากไปหรือเปล่า แต่จริงๆ แล้ว ไม่เห็นว่ามีตรงไหน เพราะเราทำด้วยความสุข จึงไม่ได้คิดว่าเป็นธุระ... มาถึงตอนนี้ แม้จะหมดสภาพความเป็นนิสิตแล้ว แต่คำว่า ศิษย์เก่า ศรีนครินทรวิโรฒ ก็คงจะติดตัวไปตลอดค่ะ

คุณอยากเห็น มศว มีทิศทางความก้าวหน้าทางดงมาอย่างไรในสายตาคุณ ?

อยากเห็น นิสิต มศว ทุกคน มีจิตสาธารณะ เพราะเชื่อว่าจิตใจที่ดีเป็นรากฐานของสิ่งดีๆ ที่จะพัฒนาไปสู่ทุกๆ อย่างได้ค่ะ มศว ของเรา ยังต้องการแรงกำลังจากนิสิตทุกคนอยู่คะ ตั้งใจเรียนนะคะน้องๆ



นางสาวพัชชา แซ่ชิว (จู)
น้องนิสิตวัยใสจากสาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ คณะมนุษยศาสตร์

คุณคิดอย่างไรกับการได้เข้ามาเรียนที่ มศว ?

รู้สึกดีใจ และภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาเป็นนิสิตในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีชื่อเสียง มีอาจารย์ที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถในสาขาที่ตนเองสอนเป็นอย่างดี และสามารถถ่ายทอดให้แก่เราได้ หนูได้เข้ามาเรียนในเอกภาษาเพื่ออาชีพ คณะมนุษยศาสตร์ ซึ่งเป็นเอกที่เรียนเกี่ยวกับภาษา และมีหลักสูตรที่น่าสนใจ รวมทั้งเอกนี้มีความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องที่แน่นแฟ้น เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน คุยกันได้ทุกเรื่อง ปกป้องได้ตลอดเวลา ดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ทำให้รู้สึกอบอุ่น ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเลยคะ


สิ่งที่คุณประทับใจมากที่สุดในการใช้ชีวิตในรั้วเทาแดงคืออะไร ?

สิ่งที่หนูประทับใจที่สุดคือระบบสังคมแบบพี่น้อง หนูโชคดีที่มีรุ่นพี่ที่ดี ดูแลเอาใจใส่ ช่วยเหลือเวลาที่มีปัญหา อีกเรื่องทีหนูประทับใจก็คือ ตอนปีหนึ่งนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ทุกคนต้องไปใช้ชีวิตอยู่ที่ มศว องค์กรฯ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ทำให้หนูรู้จักปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น เป็นสถานที่ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ มีสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี มีกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่ทุกคนต้องปฏิบัติตาม เหมือนเป็นสังคมจำลองที่ทำให้หนูมีความคิดที่โตขึ้นกว่าเดิม อยู่ที่นี่องค์กรฯแล้วหนูไม่อยากเข้ามาเรียนที่ประสานมิตรเลยคะ

คิดอย่างไรกับภาพลักษณ์ใหม่ๆ ที่เปลี่ยนไปของ มศว ?

หนูเป็นนิสิตชั้นปีที่หนึ่งที่เรียนอยู่องค์กรฯ แต่ก็ได้มีโอกาสเข้ามา มศว ประสานมิตรตอนเข้ามาหาพี่ๆ ในเอก ทำให้เห็นภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนไปของ มศว คิดว่าเป็นการเปลี่ยนภาพลักษณ์ที่ดี ทำให้มหาวิทยาลัยดูทันสมัย มีสภาพแวดล้อมน่าเรียน และมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งตึกเรียนใหม่ที่ทันสมัย ลานจอดรถใต้ดิน ฯลฯ โดยรวมแล้วรู้สึกพอใจกับภาพลักษณ์ใหม่มากคะ

จวบจนถึงวันนี้คุณมีส่วนช่วยเหลือมหาวิทยาลัยอย่างไรบ้าง ?

หนูได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมของคณะมนุษยศาสตร์หลายกิจกรรม โดยการไปเข้าค่ายเพื่อพัฒนาโรงเรียนตามชนบทในจังหวัดต่างๆ เป็นการทำให้ชุมชนและสังคม รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้คนภายนอกได้รู้จัก และในปีการศึกษาต่อไป หนูก็ได้มีโอกาสทำงานในสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ซึ่งถือเป็นตัวแทนของคนในคณะ ซึ่งหนูคิดว่าเป็นส่วนช่วยที่สำคัญในการส่งเสริมกิจกรรมที่สามารถพัฒนาศักยภาพของนิสิต เป็นส่วนเล็กๆ ที่เป็นตัวขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปในทางที่ดี 

นิสิตแลกเปลี่ยน จากมหา'ลัยโคเปนเฮเกน สู่วิว มศว

มหาวิทยาลัย โฆกซันท์ / ซิดาร์ตัน จินวงส์
นิสิตเอกภาษาเพื่ออาชีพ คณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

YOUNG
ทีเด็ด



ฉบับนี้คอลัมน์ young ทีเด็ด มีโอกาสพิเศษได้สัมภาษณ์นิสิตแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ซึ่งมาศึกษาภาษาไทยที่สถาบันสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒของเราค่ะ นับว่าเป็นการสัมภาษณ์ที่น่าประทับใจมาก เพราะทั้ง Liv Mette และ Rosmus ได้ให้สัมภาษณ์เราเป็นภาษาไทย แต่ขอบอกเลยว่าพวกเขาพูดภาษาไทยกันเก่งจริงๆ ค่ะ



MS.LIV BJOERLING



MS.METTE BUNK BRINK



MR.RASMUS POLL

แนะนำตัวหน่อยค่ะ

- Liv :** ชื่อ ลิวค่ะ มาจากเดนมาร์ก อายุ 26 ปีค่ะ ลิวแปลว่า ชีวิต
- Mette :** ชื่อ เมตเต้ ค่ะ อายุ 29 ปีค่ะ มาจากเดนมาร์ก เหมือนกันค่ะ
- Rasmus :** ชื่อ ราสมุส อายุ 24 ปีนะครับ มาจากมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก เรียนอยู่โปรแกรมเอเชียร็อคเนย์ เกี่ยวกับภาษาไทยวัฒนธรรมไทย

รู้จัก มศว ได้ยังไงคะ?

“ก่อนมาเรียนเมืองไทยไม่รู้จัก มศว เลย แต่เพราะพวกเรารู้จักพี่หนู เจ้าของร้านขายเครื่องปรุงไทยในเดนมาร์ก และพี่หนูก็รู้จักกับอาจารย์ชวัลลี และ อาจารย์สุภาพรซึ่งสอนอยู่ที่นี้ก็ติดต่ออาจารย์ให้พวกเราจึงได้มาเรียนที่นี่ค่ะ”

มาเรียนที่ มศว ได้เรียนอะไรบ้างคะ?

- Mette :** เรียนเกี่ยวกับภาษาไทยและการทำอาหารไทยค่ะ
- Rasmus :** และเรียนเกี่ยวกับการแกะสลัก วัฒนธรรมไทย การวาดลายไทยด้วยครับ

ประทับใจอะไรที่นี้บ้างคะ?

- Liv :** ประทับใจคนไทยค่ะ คนไทยใจดี ชอบอาหารไทย และก็ชอบชุดนักศึกษามากค่ะ
- Mette :** มาเมืองไทยครั้งแรกก็ โอ้! สวยมาก อาหารอร่อย คนไทยหลายคนใจดีและหลังจากมาเมืองไทยหลายครั้งก็รู้จัก เข้าใจ วัฒนธรรมไทยมากขึ้นและนักศึกษาไทยขยันมากค่ะ
- Rasmus :** ประทับใจความคิดและความเชื่อของไทยมากครับ คิดว่าวัฒนธรรมไทย น่าสนใจมาก เพราะไม่เหมือนเดนมาร์ก และ มศว สวยมาก ดีเยี่ยมดีครับ!!

สิ่งที่คาดหวังในการมาแลกเปลี่ยนคืออะไรคะ ?

- Rasmus :** ได้พูดคุยกับคนไทยครับ เพราะที่โคเปนเฮเกนไม่มีโอกาสมากนักที่จะได้คุยกับคนไทยและมีเพื่อนคนไทยน้อย
- Mette :** ได้พูดภาษาไทยดีขึ้น และอยู่เมืองไทยก็ได้ฝึกภาษาไทยตลอดเวลา ทำให้เราได้มีการติดต่อสื่อสารด้วย
- Liv :** เมื่อกลับไปถึงเดนมาร์กจะทำข้อสอบได้!!

ต้านอนุมูลอิสระ เคล็ดลับชะลอวัย

แม้ความแก่ชราเป็นเรื่องธรรมชาติที่เกิดและแปรผันตามวันเวลาที่เพิ่มขึ้น แต่หากรู้จักวิธียับยั้งการเกิดอนุมูลอิสระ ซึ่งเป็นต้นตอของความเสื่อมของร่างกาย ก็อาจช่วยชะลอความชรา ได้เช่นกัน



อนุมูลอิสระ สหายของความเสื่อม

อนุมูลอิสระ (Free Radical) คือ สารที่ถูกสร้างขึ้นจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของออกซิเจนในการเผาผลาญพลังงานในร่างกาย กลายเป็น สนิมไปเกาะเซลล์ต่างๆ และกัดกร่อนเซลล์ ให้เสื่อมสภาพเร็ว เปรียบได้กับคราบควันพิษจากการเผาเชื้อเพลิงของโรงงาน หากเกิดเพียงเล็กน้อย ร่างกายจะส่งสัญญาณเตือนด้วยอาการอ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย ผิวหมองคล้ำ แต่ถ้าเมื่อใดที่ร่างกายต้องเผชิญกับปัจจัยอื่นร่วมเข้า ก็จะมีปริมาณอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นเฉียบพลันจนเกินกว่าจะรับมือไหว และหากยิ่งทิ้งไว้เนิ่นนาน ภาวะต่างๆ จะเกิดความเสื่อมหรือแสดงออกทางผิวหนังที่เหี่ยวแห้ง ซึ่งเป็นปัญหาที่แก้ไขยากเสียแล้ว นอกจากนี้ ยังเกิดโรคเรื้อรังต่างๆ ขึ้น เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน โรคมะเร็ง โรคต่อกระจาก และข้ออักเสบจากโรครูมาตอยด์ เป็นต้น




ไม่ยากแถมต้องทำอะไร

เพื่อไม่ให้ร่างกายต้องแบกรับปริมาณสารอนุมูลอิสระเกินขนาดจนเป็นสาเหตุแห่งความแก่ชรา คุณควรหลีกเลี่ยงปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดอนุมูลอิสระดังนี้

- กิจกรรมที่ต้องออกแรงมาก เช่น ออกกำลังกายหักโหมจนเกิดอาการเหนื่อยหอบ อย่าวิ่งมาราธอน ยกน้ำหนัก
- กินอาหารที่ทำให้เกิดการเผาผลาญพลังงานมาก เช่น ของทอด อาหารกลุ่มไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานส์ คาร์โบไฮเดรต และโปรตีนที่ให้แคลอรีสูง หรือกินสิ่งที่มีอนุมูลอิสระสูง เช่น ของปิ้งย่าง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่

หลีกเลี่ยงมลภาวะและสารเคมี นอกจากมลพิษทางอากาศ เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เราหายใจเข้าไปแล้ว สารเคมีที่ปลอมปนอยู่ในอาหาร เช่น ยาฆ่าแมลง ผงชูรส สีสังเคราะห์ ยังเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้อนุมูลอิสระในร่างกายเพิ่มสูงขึ้น ส่วนแสงแดดที่เราต้องเจอทุกวันก็ส่งผลให้เกิดอนุมูลอิสระบริเวณผิวหนังได้เช่นกัน

- เครียด สมองถือเป็นอวัยวะที่ผลิตอนุมูลอิสระสูง เนื่องจากทำงานหนักและมีการเผาผลาญพลังงานมาก เมื่อเกิดความเครียด ร่างกายจะหลั่งสารเคมีบริเวณสมองส่วนที่เกี่ยวข้องอารมณ์ความรู้สึก ซึ่งทำให้เกิดสารอนุมูลอิสระเพิ่มมากยิ่งขึ้น มีงานวิจัยของดร. ริชาร์ด เดวิดสัน จากมหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ซึ่งเก็บข้อมูลจากพระลามะธิเบต พบว่าการนั่งสมาธิแบบพุทธมหายานช่วยลดความเครียดและเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระให้แก่ร่างกายได้ เพราะการนั่งสมาธิจะช่วยให้หายใจช้าลง ทำให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันน้อยลง และร่างกายหลังโกรทฮอร์โมน (Growth hormone) เพิ่มขึ้น ซึ่งช่วยต้านอนุมูลอิสระอีกด้วย
- พักผ่อนไม่เพียงพอ การนอนหลับช่วยให้อวัยวะส่วนใหญ่

ได้หยุดพัก และช่วยให้อวัยวะที่ต้องทำงานตลอดเวลา เช่น หัวใจ ปอด และสมอง ใช้พลังงานน้อยลง เป็นการลดการเกิดอนุมูลอิสระได้ทางหนึ่ง ดังนั้น หากพักผ่อนน้อย ร่างกายจึงต้องผลิตพลังงานและทำให้เกิดอนุมูลอิสระมากตามไปด้วย 

“โครงการศูนย์บริการและให้คำปรึกษาเพื่อสร้าง ความเป็นเลิศด้านการวิจัย : คลินิกวิจัย”

Research today

ปียรณ บุญเพ็ญ
ฝ่ายวิจัย สำนักงานอธิการบดี


เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ในการสร้างความเป็นเลิศทางด้านการวิจัย ฝ่ายวิจัยจึงกำหนดกลยุทธ์โดยการสร้างเวทีให้นักวิจัยได้แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิจัยพี่เลี้ยง จึงได้จัด “โครงการศูนย์บริการและให้คำปรึกษาเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัย : คลินิกวิจัย” ขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้นักวิจัยผู้บริหารระดับหน่วยงานรวมถึงผู้ประสานงานวิจัย ภายใต้อำนวยการรักษางานวิจัย ได้หารือและได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการวิจัยโดยตรง อันจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจหรือทบทวนความรู้ที่เกี่ยวกับหลักการทำให้วิจัยที่ถูกต้องตามหลักการ นำไปสู่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้อย่างกว้างขวาง สามารถตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติและสามารถยื่นจดคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและอาจนำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ รูปแบบการให้บริการ มี 3 รูปแบบ ดังนี้ (1) ให้บริการสถานที่สำหรับการประชุมกลุ่มเล็ก อินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์สำนักงานพื้นฐานในการทำให้วิจัย (2) ให้คำปรึกษาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยตามตารางกำหนดการ (3) ประสานงานการนัดพบให้คำปรึกษา ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยตามหัวข้อที่นักวิจัยร้องขอ และเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 ได้มีพิธีเปิดคลินิกวิจัยอย่างเป็นทางการ ซึ่งมีผู้ประสานงานและคณะกรรมการบริหารงานวิจัยเข้าร่วมงาน

ขณะนี้คลินิกวิจัยของเรา พร้อมให้บริการ ในทุกวันพุธที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน เวลา 9.00-16.00 น. ตั้งแต่เมษายน 2554 เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารการวิจัย ฝ่ายวิจัย สำนักงานอธิการบดี โทร. 5729

ขณะนั้นมหาวิทยาลัย อยู่ระหว่างเปิดรับการเสนอชื่อรางวัลศรีนครินทรวิโรฒวิจัยประจำปี เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและเกิดขวัญกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยอันทรงคุณค่าและนำไปสู่การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางในสังคม จึงขอเชิญ คณาจารย์/บุคลากรของมหาวิทยาลัยเสนอชื่อ เพื่อขอรับรางวัลศรีนครินทรวิโรฒวิจัย ประจำปี 2554 “รางวัล รากแก้ว ต้นไม้ ต้นกล้า แห่งการวิจัย” โดยกำหนดประเภทของรางวัลให้กับนักวิจัยทุกระดับ ได้แก่ 1.รางวัล รากแก้วที่ยั่งยืน แห่งการวิจัยสำหรับนักวิจัยที่มีประสบการณ์สูง และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 2.รางวัล ต้นไม้ที่เติบโต แห่งการวิจัย สำหรับนักวิจัยระดับกลาง 3.รางวัล ต้นกล้าที่งอกงามแห่งการวิจัยสำหรับ นักวิจัยรุ่นใหม่ โดยให้จัดส่งเอกสารตามเงื่อนไขไปยัง ฝ่ายวิจัยสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 กำหนดปิดรับการเสนอชื่อ ภายในวันที่ 8 เมษายน 2554

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 ฝ่ายวิจัยได้จัดประชุมชี้แจงการทำสัญญาทุนวิจัยและชี้แจงการดำเนินงานโครงการวิจัยสถาบันให้กับคณะกรรมการวิจัยสถาบันและงานสร้างสรรค์ สำนักงานอธิการบดี และนักวิจัยที่ได้รับทุนในปีงบประมาณ 2554 ครั้งที่ 1 ซึ่งมีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้รับทุนไปแล้วหลายทุน ขณะนี้สำนักงานอธิการบดี ยังอยู่ระหว่างการประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการทำวิจัยสถาบันและงานสร้างสรรค์

สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ปิดรับสมัครทุน ภายใน วันที่ 31 มี.ค.2554 และจะขยายเวลารับสมัครไปถึง วันที่ 29 เมษายน 2554 บุคลากรสำนักงานอธิการบดีสามารถส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนได้ภายในช่วงระยะเวลา และดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ <http://research.swu.ac.th/> สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้กำหนดจัด “การนำเสนอผลงานวิจัย แห่งชาติ 2554” (Thailand Research Expo 2011) โดยในปีนี้กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 26 - 30 สิงหาคม 2554 ณ ศูนย์ประชุม บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ โดยสามารถเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบการแสดงผลงานวิจัย และกิจกรรมการวิจัยได้ ปีนี้ได้กำหนดหัวข้อของการนำเสนอผลงานวิจัยโดยแบ่งเป็น 5 โชน ใน 8 กลุ่มเรื่อง (Theme) ดังนี้ 1. งานวิจัยเพื่อผู้พิการผู้สูงอายุ (Research for the Disabled and Elderly) 2.งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร (Research for the Quality of Life) 3.งานวิจัยเพื่อโลกสีเขียว (Research for Green Based World) 4.งานวิจัยเพื่อผลผลิตอุตสาหกรรม (Research for Industrial Productivity) 5.สินค้าและบริการใน ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Research for Creative Economy) 6.งานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (Research for Community Development) 7. งานวิจัยเพื่อผลผลิตทางการเกษตร (Research for Agricultural Productivity) 8.งานวิจัยเชิงนโยบาย (Research for Policy) จึงขอเชิญชวนคณาจารย์จัดเตรียมผลงานเพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานดังกล่าวไปยังฝ่ายวิจัย ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดีต่อไปค่ะ

เนื่องจากใกล้ช่วงเวลาปิดรับสมัครตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ “60 ปี ศรีสง่างามนคร 300 ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติก้าวสู่มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สงกรานต์ 2553 – สงกรานต์ 2554” แล้ว และการสนับสนุนจำกัดให้ทุนเพียง 300 ทุนเท่านั้น ขณะนี้ยังไม่ครบ 300 ทุน ดังนั้นขอเชิญชวนให้คณาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสาร Scopus รีบส่งผลงานมาขอทุนก่อนสิ้นเดือนเมษายน 2554 นี้ 

ศิษย์เก่ากลับมาเยี่ยมบ้าน สู่งาน “ราตรีศรีนครินทรวิโรฒ” เชื่อมความดี รู้คุณค่าบัณฑิต “กองทุนศิษย์เก่า มศว”

คนที่เป็นศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) คงจำวันที่ 28 เมษายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันมหาวิทยาลัยและหลังจากนั้นในช่วงบ่ายถึงเย็นย่อ่่างของวันนั้นก็ยังมีงาน “ราตรีศรีนครินทรวิโรฒ” เป็นงานที่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้มาพบปะกัน งานนี้ประชาคม มศว หวังอยากเห็น “ศิษย์เก่า” มาร่วมงานกันมากๆ



รองศาสตราจารย์สุภา ปานเจริญ
 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร



อาจารย์สมเกียรติ ทิพย์ทัศน์
 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

Q: หัวใจสำคัญ/เป้าหมายหลัก ของงานราตรีศรีนครินทรวิโรฒคืออะไร

A: การเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบันและมหาวิทยาลัย ซึ่งรวมถึงบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ที่จะสร้างพลังร่วมกันเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและหารายได้สมทบ “กองทุนศิษย์เก่า มศว” สำหรับมอบให้เป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒต่อไป

Q: ท่านรับผิดชอบงานส่วนใดของราตรีศรีนครินทรวิโรฒ/กี่ปี

A: ในงานราตรีศรีนครินทรวิโรฒนี้ได้รับผิดชอบงานในภาพรวมในฐานะเป็นผู้บริหาร โดยงานนี้จะจัดขึ้นวันเดียวกับวันมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งตรงกับวันที่ 28 เมษายน ของทุกปี และเป็นภาระงานของรองอธิการบดีฝ่ายบริหารอยู่แล้ว ดังนั้นในช่วงเช้าจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับงานบุญหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่แตกต่างกันไปในแต่ละปี และในช่วงเวลาเย็นถึงกลางคืนจะเป็นงานราตรีศรีนครินทรวิโรฒ โดยรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตกับทีมงานจากกองกิจการนิสิตเป็นผู้ดำเนินการ

Q: ท่านคิดว่าจุดเด่นของราตรีศรีนครินทรวิโรฒ ในแต่ละปีมีจุดต่างกันอย่างไรร

A: จุดเด่นของงานในแต่ละปีอาจจะมีแตกต่างกันบ้างตามวาระและโอกาสที่สำคัญของมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการก็จะพิจารณาเป็นพิเศษ เช่น ในวาระที่มหาวิทยาลัยมีอายุครบ 60 ปี ก็จะจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับวาระนั้นๆ แต่ยังคงมีเป้าหมายหลักเหมือนกันทุกครั้ง

Q: ท่านอยากเห็นงานราตรีศรีนครินทรวิโรฒมีรูปแบบ ทิศทางการจัดงานอย่างไร

A: งานราตรีศรีนครินทรวิโรฒ ควรเป็นงานที่มีรูปแบบเป็นกันเอง ไม่ต้องมีพิธีการมากนัก มีความสนุกสนาน รื่นเริง และสร้างความประทับใจแก่ผู้ที่มีส่วนร่วมที่จะนึกถึง จดจำ และรอคอยที่จะมาร่วมงานนี้อีกทุกๆ ปี และควรจัดในวันที่ 28 เมษายน ซึ่งเป็นวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อให้ง่ายต่อการจำและมีความหมายเพราะการที่ชาวศรีนครินทรวิโรฒทั้งเก่าและใหม่มาพบปะสังสรรค์กันย่อมทำให้เกิดพลังในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่มหาวิทยาลัยต่อไปได้

Q: ท่านหวังอยากเห็นศิษย์ปัจจุบัน / ศิษย์เก่าของ มศว เป็นอย่างไร

A: อยากเห็นศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าของ มศว เป็นคนดีศรีนครินทร์ ที่มีความภาคภูมิใจในความเป็นศิษย์ของมหาวิทยาลัยและควรเป็นที่ภาคภูมิใจของสังคมด้วย

Q : หัวใจสำคัญ/เป้าหมายหลัก ของงานราตรีศรีนครินทรวิโรฒคืออะไร

A: หัวใจของงานนี้อยู่ที่นิสิต ทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน บุคลากร ได้มาร่วมเกียรติกันและยังมีผู้อาวุโส ที่ได้มีโอกาสมาพบปะสังสรรค์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะนำมาซึ่งพลังในการทำงาน

Q: ท่านรับผิดชอบงานส่วนใดของราตรีศรีนครินทรวิโรฒ/กี่ปี

A: ปกติแล้วจะรับผิดชอบในส่วนงานของผู้บริหารหรือบุคลากร โดยอย่างยิ่งศิษย์เก่าด้วยกันทุกคน ซึ่งในอดีตจะดูแลอาคารและสถานที่ในการจัดงาน ส่วนในปีนี้ดูแลกิจการนิสิตและเป็นผู้ประสานงานศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย ซึ่งดูแลอยู่เลยมารับผิดชอบในส่วนของการจัดงานทั้งหมด อาศัยบุคลากรเป็นแกนหลัก

Q: ท่านคิดว่าจุดเด่นของราตรีศรีนครินทรวิโรฒ ในแต่ละปีมีจุดต่างกันอย่างไรร

A: งานนี้ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมามีความพัฒนาคือได้รับความร่วมมือและความสนใจมากขึ้น

Q: ท่านหวังอยากเห็นศิษย์ปัจจุบัน / ศิษย์เก่าของ มศว เป็นอย่างไร

A: คิดว่าตอนนี้ลงตัวแล้ว คือจัดงานวันที่ 28 ซึ่งเป็นวันมหาวิทยาลัยและอยากให้นิสิตที่สำเร็จการศึกษาใช้งานนี้เป็นส่วนฉลองความสำเร็จและเป็นโอกาสดีที่พบปะที่จับใจซึ่งอาจมีส่วนช่วยในการทำงานต่อไปในอนาคต

Q: ท่านอยากเห็นงานราตรีศรีนครินทรวิโรฒมีรูปแบบ ทิศทางการจัดงานอย่างไร

A: ตอนนีศิษย์เก่าเป็นอย่างที่หวังคือศิษย์เก่าจะไม่เลือกสถานที่ทำงานในสังคม ส่วนศิษย์ปัจจุบันอยากให้พวกเขาให้ความสนใจในกิจกรรมและใช้ชีวิตให้มีคุณค่ามากที่สุดจากการเรียนรู้จากกิจกรรมที่มีในมหาวิทยาลัย



อ.ดร.วานี ออร์อนศาอุต
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศึกษากาฬินิสิต



นางปริดา อ้วนลำ
ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต

Q: หัวใจสำคัญ/เป้าหมายหลัก ของงานราตรีศรีนครินทรวิโรฒคืออะไร

A: ต้องการสร้างสัมพันธ์กับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ต้องการสร้างเครือข่ายของนิสิต

Q: ท่านรับผิดชอบงานส่วนใดของราตรีศรีนครินทรวิโรฒ/ก๊ปี

A: เป็นประธานอนุกรรมการฝ่ายจัดงาน ปีนี้เป็นปีที่ 3

Q: ท่านคิดว่าจุดเด่นของราตรีศรีนครินทรวิโรฒในแต่ละปีจะมีจุดเด่นแตกต่างกันอย่างไร

A: ปีแรกได้จัดครั้งแรกหลังจากที่ไม่ได้จัดมาหลายปีและก็ประสบความสำเร็จ การจัดงานปีแรกนั้น งานนี้รู้จักกันในวงกว้างในการจัดงาน ถือได้ว่าประสบความสำเร็จ ปีที่สองเป็นการฉลองมหาวิทยาลัยครบรอบ 60 ปี ได้รับมือจากบุคลากรทุกภาคส่วน ศิษย์เก่ากลับมาเยอะกว่าปีแรก ศิษย์เก่าดีใจและภาคภูมิใจในการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยที่ดีขึ้น และประสบความสำเร็จมากจนเป็นที่มาของปีนี้ เป็นเรื่องที่ดีทุกครั้งในวันที่ 28 เมษายน ทุกครั้งจะต้องเจอกัน พบปะกันและภูมิใจในมหาวิทยาลัยกับความรู้สึกที่ได้มาเจอ ฉะนั้นงานนี้จะประสบความสำเร็จได้ ขึ้นอยู่กับทุกคนและจะต้องสร้างความรู้สึกตรงนี้ได้

Q: ท่านอยากเห็นงานราตรีศรีนครินทรวิโรฒมีรูปแบบ ทิศทางการจัดงานอย่างไร

A: ทุกปีจะพูดถึงเรื่องริม จุดประสงค์จริงๆคือต้องการที่จะสร้างเครือข่าย เราจะเห็นความสบาย เป็นกันเองเหมือนอยู่ที่บ้าน การมาแล้วหากมีจิตศรัทธาในกองทุนพัฒนาศึกษากาฬินิสิต เราก็จะมีของขวัญ สิ่งเหล่านี้เป็นผลข้างเคียงมากกว่าที่จะเป็นจุดประสงค์ สิ่งสำคัญคือการหาสมาชิกศิษย์เก่าให้เข้าร่วมในสมาคมศิษย์เก่า เพื่อให้เครือข่ายนี้เจริญเติบโตและมั่นคงมากยิ่งขึ้น

Q: ท่านหวังอยากให้เห็นศิษย์ปัจจุบัน/ศิษย์เก่าของ มศว เป็นอย่างไร

A: ศิษย์เก่าของ มศว นั้นมีชื่อเสียงไปอยู่หลายภาคส่วน เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ปัจจุบันเรามีศิษย์ที่ติดมาก แต่การจะดีและมีชื่อเสียงในสังคมนั้น อันดับแรกคือตัวนิสิตเองว่าจะปฏิบัติตนเป็นคนดีและให้สังคมชื่นชมได้อย่างไร นิสิตเก่าก็มีผลเนื่องจากความคิดเห็นของศิษย์เก่าที่มีต่อศิษย์ปัจจุบัน นอกจากจะมีอาจารย์ดูแลแล้วนิสิตปัจจุบันก็ยังมีศิษย์เก่าดูแลอยู่ด้วย

Q: ท่านรับผิดชอบงานส่วนใดของราตรีศรีนครินทรวิโรฒ/ก๊ปี

A: ซึ่งได้เคยรับผิดชอบงานด้านเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ และประธานคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ โดยรับผิดชอบมาเป็นเวลา 3 ครั้งที่มีการจัดงาน (ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2551 และ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2553)

Q: ท่านคิดว่าจุดเด่นของราตรีศรีนครินทรวิโรฒ ในแต่ละปีมีจุดแตกต่างกันอย่างไร

A: โดยจุดเด่นของงานจะมีความแตกต่างใน Concept งาน ได้แก่ ครั้งที่ 1 เป็นราตรีเทา-แดง ซึ่งสุภาพบุรุษแต่งตัวโดยกางเกงสีเทา และเสื้อสีแดง ส่วนสุภาพสตรีสวมเสื้อสีแดง ครั้งที่ 2 เป็นจุดเปลี่ยน มศว เนื่องในโอกาสที่ มศว สถาปนาจากโรงเรียนฝึกหัดครู ชั้นสูงครบ 60 ปี

Q: ท่านอยากเห็นงานราตรีศรีนครินทรวิโรฒมีรูปแบบ ทิศทางการจัดงานอย่างไร

A: อยากให้สมาคมศิษย์เก่า มศว มีบทบาทในการจัดงานคืนสู่เหย้า ในปีต่อๆ ไปร่วมกับงานศิษย์เก่าสัมพันธ์และกองกิจการนิสิต โดยให้ศิษย์ปัจจุบันได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในกิจกรรมของงานทุกครั้ง เมื่อมีการจัดงาน

Q: ท่านหวังอยากให้เห็นศิษย์ปัจจุบัน / ศิษย์เก่าของ มศว เป็นอย่างไร

A: อยากเห็นศิษย์เก่าเป็นต้นแบบที่ดีตามปณิธานของมหาวิทยาลัย ดังที่ว่า "ความรู้ประดุจน้ำทิพย์และคุณประพฤติประดุจผู้ทรงศีล" นอกจากนี้อยากให้ศิษย์ปัจจุบันเป็นดังปณิธานของมหาวิทยาลัย มีอัตลักษณ์ 9 ประการ และให้ทั้งดงาม นำชื่นชมแก่ศิษย์เก่าซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลในสาขาอาชีพด้านต่างๆ โดยเฉพาะ "ด้านความเป็นครู"



นาง ศิริรัตน์ กุลสกุลเจริญศักดิ์
หัวหน้างานแนะแนวให้คำปรึกษา
งานแนะแนวให้คำปรึกษา กองกิจการนิสิต



นางสาววรรณาดี พรหมสุรินทร์
หัวหน้างานสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต



นางสาว จุฑารัตน์ ศรีพล
นักวิชาการศึกษา ศึกษาศาสตร์บัณฑิต กองกิจการนิสิต

Q: ท่านรับผิดชอบงานส่วนใดของ
ราตรีศรีนครินทร์วิโรฒ/ก๊ปี

A: รับผิดชอบฝ่ายพิธีการและพิธีกร และรับผิดชอบ
มาเป็นเวลา 3 ครั้งของการจัดงาน

Q: ท่านคิดว่าจุดเด่นของราตรีศรีนครินทร์วิโรฒ
ในแต่ละปีมีจุดต่างกันอย่างไรร

A: ในแต่ละปีของการจัดงานจะมีแนวคิดแตกต่างกัน
ในปี 2551 แนวคิดในการจัดงานเป็นโครง
การสัมมนาศิษย์เก่าเพื่อสร้างเครือข่ายและ
รวมใจศิษย์เก่าในงานราตรีคืนสู่เหย้าชาว
ศรีนครินทร์วิโรฒครบรอบ 59 ปี เพื่อสร้าง
เครือข่ายศิษย์เก่ามีงานอภิปรายเรื่อง
"ย้อนอดีตแห่งความทรงจำกับสายสัมพันธ์ มศว"
เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้ร่วมพบปะสังสรรค์
แรกเปลี่ยนแนวคิดซึ่งกันและกัน รวมทั้งหา
แนวทางในการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า ในช่วงเย็น
เป็นการจัดงานราตรีคืนสู่เหย้าชาวศรีนครินทร์วิโรฒ
ในปี 2552 แนวคิดในงานจัดงานคืนสู่เหย้า"
ราตรีศรีนครินทร์วิโรฒ 60 ปี ศรีสง่าแก่มหานคร
จัดงานเนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยก่อตั้ง
มาครบ 60 ปี ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนของ มศว
ศิษย์เก่าจะได้เห็นความเจริญก้าวหน้าของ
มหาวิทยาลัยทั้งในการบริหารด้านวิชาการและ
ทางด้านกายภาพ ก่อให้ศิษย์เก่าเกิดความ
ภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษา สำหรับปีนี้
จัดงานใช้ชื่อว่า งานคืนสู่เหย้ามหาวิทยาลัย
ศรีนครินทร์วิโรฒ "ราตรีศรีนครินทร์วิโรฒประจำปี
2554 " แนวคิดในการจัดงานคือ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทร์วิโรฒมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2352 ภายใต้แนวคิด
"60 ปี จุดเปลี่ยนมศว " และมศวคือ "ผู้ให้"

Q: ท่านหวังอยากให้เห็นศิษย์ปัจจุบัน / ศิษย์เก่าของ
มศว เป็นอย่างไร

A : อยากเห็นศิษย์ปัจจุบันมีศักยภาพในทุกๆ ด้าน ทั้งด้าน
ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย
มีความรักและภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษาของตน
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม เมื่อศิษย์ปัจจุบันได้สำเร็จ
การศึกษา ล้าดเปลี่ยนสภาพเป็นศิษย์เก่าแล้ว อยากให้
สิ่งเหล่านี้ติดตัวออกไปเมื่ออยู่นอกรั้วมหาวิทยาลัย
เป็นคนดีของสังคม บำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ
และนำความภาคภูมิใจมาสู่สถาบัน

Q: ท่านหวังอยากให้เห็นศิษย์ปัจจุบัน
/ ศิษย์เก่าของ มศว เป็นอย่างไร

A: อยากเห็นความรัก ความสัมพันธ์ ความ
สามัคคี ความช่วยเหลือกันที่ทำให้เกิดความ
กระชับและความอบอุ่น เช่น บางทีเจอกันที่
ทำงานก็มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เป็นต้น
จุดเด่นของงานจะแตกต่างกันตามเวลา
โอกาส และสถานการณ์ของการจัดงาน
ในแต่ละปี

ราตรีศรีนครินทร์วิโรฒ'54
ระดมพลังชาวเทาแดงคืนสู่เหย้า

นางพศุภางค์ ปิโรตติยะกุล รองอธิการบดีฯ ทำกิจกรรมงานราตรีฯ งานของ RAU

SFWU University **ก้าวสู่ปีที่เปลี่ยน**

วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2554 ณ บริเวณสนามฟุตบอล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร ตั้งแต่เวลา **17.30 น.** เป็นต้นไป
บรรเลงเพลงโดย **วงดนตรีสุนทราภรณ์** บัตรราคาโต๊ะละ **3000 บาท**
สำรองบัตรได้ที่ **THAITICKETMAJOR** ทุกช่องทาง ทุกสาขา
02-2623456 www.thaiticketmajor.com
หรือซื้อบัตรเป็นกึ่งนั่ง **300 บาท** โดยเฉพาะที่ งานศิษย์เก่าสัมพันธ์
02-2609546-7 หรือสอบถามได้จากคณะของท่าน



ใกล้ถึงเทศกาลสงกรานต์กันอีกแล้ว หลาย ๆ คนคงรอคอยเทศกาลสงกรานต์ดี เพื่อจะได้หยุดพักผ่อนจากการทำงาน และเดินทางกลับไปพบปะญาติพี่น้องกันอีกครั้ง ใช้น้ำใหม่ละคะ แต่จะมีใครรู้อ่างใหม่ว่าประวัติความเป็นมาของ วันสงกรานต์ มาจากอะไร วันนี้คอลัมน์รู้รอบรู้จะนำเกร็ดความรู้ ประวัติของวันสงกรานต์ มาบอกเล่ากันนะคะ

วันสงกรานต์ ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย จนกระทั่งมาเปลี่ยนแปลง ให้เป็นวันที่ 1 มกราคม ตามหลักสากลของนานาประเทศเมื่อปี พ.ศ.2483 แต่แม้จะกำหนดวันขึ้นปีใหม่ ให้ตรงตามหลักสากลแล้ว สำหรับคนไทยเองก็ยังยึดเอาวันสงกรานต์เป็นวันที่มีความสำคัญอยู่

วันสงกรานต์ ไม่ได้เป็นเพียงประเพณีปีใหม่เก่าแก่ของประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นประเพณี ใหม่ของประเทศพม่า ลาว กัมพูชา รวมไปถึงชนกลุ่มน้อยชาวไตแถบเวียดนาม และมณฑลยูนนานของ จีนรวมทั้งที่ประเทศศรีลังกาและทางตะวันออกของประเทศอินเดียอีกด้วย โดยคำเต็ม ๆ ของ "วันสงกรานต์" ต้องเรียกว่า "ตรุษสงกรานต์" แต่คนทั่วไปนิยมเรียกสั้น ๆ ว่า "สงกรานต์" เท่านั้น

ทั้งนี้ คำว่า "ตรุษ" เป็นภาษาทมิฬ แปลว่า ตัด หรือ ขาด หมายถึง ตัดปี ขาดปี หรือสิ้นปี เพราะฉะนั้น "ตรุษ" จึงมีความหมายถึงการแสดงความยินดีที่ปีเก่าผ่านไป และมีชีวิตอยู่รอดมาตลอดปีนั่นเอง ซึ่งคนไทยในสมัยก่อนจะถือเอาเดือนเมษายนเป็นวันสิ้นปี และวันปีใหม่ จึงมีพิธีทำบุญวันตรุษ 3 วัน คือ วันแรม 14 ค่ำ เดือน 4, วันแรม 15 ค่ำเดือน 4 และวันขึ้น 1 ค่ำ ของเดือน 5

ส่วนคำว่า "สงกรานต์" มาจากภาษาสันสกฤต แปลว่า การก้าวขึ้น ย้ายขึ้น เคลื่อนย้าย ในที่นี้ หมายถึงการเคลื่อนที่ของพระอาทิตย์จากราศีเมษเข้าสู่ราศีเมษ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 13 14 15 เมษายน โดย วันที่ 13 เมษายน เรียกว่า "วันมหาสงกรานต์" หรือ "วันสังขารล่อง" ถือเป็นวันสงกรานต์ปี วันที่ 14 เมษายน เรียกว่า "วันเนา" หรือ "วันเนา" ซึ่งแปลว่า "อยู่" หมายถึงอีก 1 วันถัดจาก วันมหาสงกรานต์ เป็นวันที่ดวงอาทิตย์เข้ามาอยู่ในราศีใหม่เรียบร้อยแล้ว

วันที่ 15 เมษายน เป็นวันเปลี่ยนจุลศักราช เรียกว่า "วันเถลิงศก" หรือ "วันพญาวัน" ซึ่งเป็น วันสำคัญวันแรกของปีใหม่นั้นเอง

อย่างไรก็ตาม ในสมัยก่อนไม่ได้กำหนดให้วันที่ 13-15 เป็นวันสงกรานต์ดังเช่นปัจจุบัน แต่ต้องใช้ การคำนวณตามหลักเกณฑ์ในคัมภีร์สุริยยาตร์ ซึ่งอาจจะตรงกับวันที่ 14-16 เมษายนในบางปี แต่ปัจจุบันนี้ ได้กำหนดในวันที่ 13-15 เมษายนของทุกปีเป็นวันสงกรานต์ และวันหยุดราชการ เพื่อให้ห่างย่อการกำหนด วันประกอบพิธี สำหรับวันสงกรานต์นั้น ทราบกันดีอยู่แล้วว่า เป็นวันที่ลูกหลานจะกลับมาส่งน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ และแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว จึงถือเอาวันสงกรานต์เป็น "วันครอบครัว" อีกหนึ่งวันด้วยเพราะเรามักจะเห็นภาพของคนในเมืองใหญ่ ๆ ต่างพากันเดินทางกลับบ้าน ไปหาครอบครัวในต่างจังหวัด ทำให้การจราจรติดขัดหนาแน่น และยังมีข่าวการเกิดอุบัติเหตุมากมายในเทศกาลนี้

ขณะที่ "น้ำ" ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ถึงความชุ่มชื้นในสมัยก่อน แต่ปัจจุบันด้วยสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้เรามักจะเห็นภาพวัยรุ่นลงมาเล่นน้ำ สาดน้ำใส่กัน ประกอบกับยังมีการประชาสัมพันธ์ในเชิงการ ท่องเที่ยวว่าเป็น "Water Festival" ทำให้คนเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า "น้ำ" เป็นเพียงประเพณีเล่นน้ำที่มีเพียงแค่ ความสนุก และดีบร้อนในเดือนเมษายนเท่านั้น

ด้วยเหตุนี้คนรุ่นใหม่หลาย ๆ คน จึงไม่เข้าใจความหมาย และรากเหง้าของประเพณีสงกรานต์ อย่างแท้จริง ซึ่งเราควรช่วยกันสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ว่า เทศกาลสงกรานต์ เป็นประเพณีที่มีคุณค่า อย่างมาก เพราะเป็นวันที่แสดงถึงความรัก ความสามัคคี ความกตัญญู ฯลฯ มีใช้เพียงเพื่อความสนุกสนาน แต่เพียงเท่านั้น

ถาม-ตอบ

เว็บไซต์: www.swu.ac.th


คำถาม

มหาวิทยาลัยปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่รอบสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัย จะเสร็จเมื่อไหร่ ?

ใช้งบประมาณที่ไหน ดำเนินงาน? เดี๋ยวต้องระวัง ก้าวล้มแล้วจะเกิดอุบัติเหตุมากเลยครับ ?



คำตอบ

ใช้งบประมาณแผ่นดิน ปี 2553-2554 จำนวน 62 ล้านบาท จะปรับปรุงแล้วเสร็จตามสัญญา พฤษภาคม 2554 นี้ พื้นที่บริเวณรอบสนามฟุตบอล จะปลูกต้นไม้ “ชมพูพันธุ์ทิพย์” ปลูกพื้นด้วย หินแกรนิต จุดบริเวณหน้าสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จะเป็นวงเวียนน้ำพุ จะมีเก้าอี้ยืนพักผ่อนได้ รอบบริเวณสนามฟุตบอลใหญ่ และบริเวณหน้าอาคารสำนักงาน อธิการบดีจัดเป็นสวนหย่อม ปลูกต้นไม้ร่มรื่น สำหรับอนุสรณ์สถาน มล. ปิ่น มาลากุล และศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี จะอยู่มุมด้านซ้ายและขวาของอาคาร ประสานมิตร (อาคาร 3) 




คำถาม

โรงอาหารด้านหลังหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัย เมื่อไหร่จะสร้างเสร็จ ?



คำตอบ

จะสร้างเสร็จและเปิดใช้งานได้ในเดือน มิถุนายน 2554 นี้ สาเหตุที่สร้างล่าช้าอันเนื่องมาจาก ผู้รับเหมาทำงาน จึงต้องมีการเปิดประมูลหาผู้รับเหมารายใหม่ 




คำถาม

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ฝ่ายประถม (ส่วนขยายของครุฑ)

จะเปิดทำการให้นักเรียน เรียนทันปีการศึกษา 2554 หรือไม่?



คำตอบ


ขณะนี้อาคารเรียนของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ฝ่ายประถม (ส่วนขยายของครุฑ) ได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะเปิดให้ใช้เรียนได้ทันปีการศึกษา 2554 ประมาณเดือนมิถุนายน 2554 ซึ่งอยู่ระหว่างการติดตั้งเครื่องปรับอากาศโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ 



ราตรีศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2554



มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญเข้าร่วมงาน "ราตรีศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2554" เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์เก่า ศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย อีกทั้งเพื่อให้ศิษย์เก่าได้เห็นความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยในด้านบริหารและกายภาพ และเพื่อหารายได้สมทบกองทุน "ศิษย์เก่า มศว" ในวันที่ 28 เมษายน 2554 เวลา 17.00-23.00 น. ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภายในงานพบกับกิจกรรมมากมาย ทั้งการแสดงของมหาวิทยาลัย เปิดฟลอร์ลีลาศ บรรเลงเพลงโดยวงดนตรีสุนทราภรณ์ กิจกรรมแจกของรางวัล และพบกับศิลปินศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน จำหน่ายบัตรที่นั่งในราคา 3,000 บาท / โต๊ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร .02-260-9546-7 ในวันและเวลาราชการ 

กำหนดการ วาระ ๖๒ ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท ๒๓ กรุงเทพมหานคร

ภาคเช้า

- ๐๗.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าพระภิกษุ ๖๓ รูป ณ ห้องแปดเหลี่ยม อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง
- ๐๘.๐๐ น. พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุ ๖๓ รูป ณ บริเวณสนามฟุตบอล
- ๐๙.๐๐ น. พิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์ ศ.ม.ล.ปิ่น มาลากุล และสักการะรูปปั้นหลวงสวัสดิการศาสตรพุทธิ
 - ศาสตราจารย์วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวสดุดีและรำลึกถึงเกียรติคุณและคุณูปการ ศ.ม.ล.ปิ่น มาลากุล และหลวงสวัสดิการศาสตรพุทธิ
 - อธิการบดี และรองอธิการบดี วางพวงมาลาสักการะ ศ.ม.ล.ปิ่น มาลากุล และหลวงสวัสดิการศาสตรพุทธิ
 - ผู้บริหาร บุคลากรจากทุกหน่วยงาน วางพวงมาลาสักการะ ศ.ม.ล.ปิ่น มาลากุลและหลวงสวัสดิการศาสตรพุทธิ ตามลำดับ
- ๑๐.๐๐ น. พิธีเปิดนิทรรศการ "การเดินทางอย่างมีแก่นสาระ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" ณ ห้องวิชนิทรสน์ ชั้น ๑ อาคารประสานมิตร
- ๑๐.๓๐ น. พิธีมอบรางวัลศรีนครินทรวิโรฒวิจัย ประจำปี ๒๕๕๔ ณ ห้องปฐมบริบท ชั้น ๑ อาคารประสานมิตร
- ๑๐.๔๕ น. รับประทานอาหารว่าง ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น ๑ อาคารประสานมิตร
- ๑๑.๐๐ น. พิธีเปิดโรงแรมสุเวเทล (SWUTEL) ณ ชั้น ๑๖ อาคารบริการ : ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
- ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย


หมายเหตุ

- ๐๗.๑๕ น. ผู้ร่วมงานรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องจัดเลี้ยงอาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง การแต่งกาย ชุดผ้าไทย (สุภาพสตรีสวมผ้าซิ่น)

ภาคบ่าย

- ๑๓.๐๐ น. การแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ เรื่อง "พระมหาชนก" ณ หอดนตรีและการแสดง ชั้น ๔ อาคารนวัตกรรม: ศ.ม.ล.ปิ่น มาลากุล
(รอบผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร)
- ๑๕.๐๐ น. การแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ เรื่อง "พระมหาชนก" ณ หอดนตรีและการแสดง ชั้น ๔ อาคารนวัตกรรม: ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
- ๑๗.๐๐ น. พิธีเปิดนิทรรศการศิลปะ "ทำและทาย: ปรากฏการณ์ มานิต ศรีวานิจภูมิ" ณ g23 ชั้น ๓ อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

ภาคค่ำ

- ๑๘.๐๐ - ๒๓.๐๐ น. งานราตรีศรีนครินทรวิโรฒ ณ บริเวณสนามกลาง ประสานมิตร 



ผศ.พินิจ เทพสาทร

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว องครักษ์

ช.พ.ค.

“เรื่องที่ใครๆ ก็อยากรู้” (ตอนที่ 2)



www.otep.go.th

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สกสค.
Office of the Welfare Promotion Commission for Teachers and Educational Personnel

เมื่อฉบับที่แล้ว(มีนาคม 2554)ได้เขียนถึงประวัติการก่อตั้ง ช.พ.ค.และช.พ.ส มีจุดเริ่มต้นของความเป็นมาอย่างไรและในปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับนี้จะเขียนถึงการที่มหาวิทยาลัยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเป็นสมาชิก ช.พ.ค.และช.พ.ส. อย่างไร และได้รับสิทธิประโยชน์อย่างไร

ปี พ.ศ. 2514 สภาการศึกษาแห่งชาติ ร่วมกับ ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย ได้เสนอต่อจอมพลถนอม กิตติขจร หัวหน้าคณะปฏิวัติว่า มหาวิทยาลัยควรมีอิสระในการปกครองตนเอง มีเสรีภาพทางวิชาการ จึงควรแยกมหาวิทยาลัยให้เป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐบาล หรือตั้งทบวงอิสระในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นต้นสังกัดของมหาวิทยาลัยต่างๆ จึงมีประกาศคณะปฏิวัติ เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2515 สถาปนา "ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ" ขึ้น โดยมี รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยเป็นผู้กำกับดูแล เมื่อปี พ.ศ. 2520 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อ "ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ" เป็น "ทบวงมหาวิทยาลัย" และยกฐานะเป็นทบวงอิสระ ไม่อยู่ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน มีการเปลี่ยนแปลงในปีพ.ศ. 2546 ได้มีประกาศพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ทำให้ "ทบวงมหาวิทยาลัย" เปลี่ยนเป็น "สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา" สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำให้สิทธิต่างๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการต่อเนื่องให้กับบุคลากรทางการศึกษาตลอดมานั้น บุคลากรที่ทำหน้าที่สอนในมหาวิทยาลัยได้รับอานิสสงส์โดยถ้วนหน้า สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกในโครงการและได้รับสวัสดิการที่มหาวิทยาลัยของรัฐไม่เคยมีมาก่อน ทั้งนี้บุคลากรที่ประสงค์จะขอสิทธิในการได้รับสวัสดิการจากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (สกสค) จะต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ค. เสียก่อน และผู้มีสิทธิสมัคร ช.พ.ค. จะต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาที่มีคุณสมบัติที่ระบุไว้ต่อไปนี้

ผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันสมัคร และต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

1. ครู
2. คณาจารย์
3. ผู้บริหารสถานศึกษา
4. ผู้บริหารการศึกษา
5. บุคลากรทางการศึกษาอื่น
6. ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา หรือ
7. สมาชิกคุรุสภา (สังกัดกระทรวงอื่น

อันเนื่องมาจากการโอน ตามกฎหมาย และเป็นสมาชิกคุรุสภาก่อนวันที่ 12 มิถุนายน 2546)

* สำหรับการสมัครสมาชิกที่อายุมากกว่า 35 ปี จะสมัครเมื่อมีโอกาสาвањеพิเศษ เช่น วันพ่อ และเป็นไปตามที่สำนักงาน สกสค กำหนด โดยเสียค่าเงินประเดิมสมาชิกครั้งแรกมากกว่าระเบียบกำหนดกรณีอายุต่ำกว่า 35 ปี

การพ้นจากการเป็นสมาชิก ช.พ.ค. สำนักงาน ช.พ.ค. สกสค จะถอนชื่อสมาชิกที่ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายสัปดาห์ ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ผู้ที่ถูกถอนชื่อจะไม่ได้รับการสงเคราะห์จาก ช.พ.ค. ผู้ที่ถูกถอนชื่อมีสิทธิยื่นเรื่องขอกลับเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ค. ได้ โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการคณะกรรมการ ช.พ.ค. กำหนด เมื่อคณะกรรมการ ช.พ.ค. อนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิกจึงจะมีสิทธิได้รับการสงเคราะห์จาก ช.พ.ค.

กรณีที่ถูกไล่ออก ปลดออกจากราชการ ยังคงมีสิทธิการเป็นสมาชิก ช.พ.ค. ได้ สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถูกปลดออก ไล่ออกจากราชการ ยังคงเป็นสมาชิก ช.พ.ค. ได้

การให้บริการสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม บุคคลในครอบครัวของสมาชิกมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ประเภทที่ 1 เงินค่าจัดการศพ จ่ายทันทีที่ได้รับแจ้งการถึงแก่กรรม ช.พ.ค. รายละ 100,000 บาท ผู้มีสิทธิรับเงินยื่นเรื่องขอรับเงินค่าจัดการศพ ได้ที่สำนักงาน สกสค.จังหวัด สำนักงาน สกสค.กรุงเทพฯ หรือสำนักการศึกษา สำนักงาน ช.พ.ค. ที่สมาชิกถึงแก่กรรมสังกัดอยู่ แล้วแต่กรณี

ประเภทที่ 2 เงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวนเงินตามที่เก็บได้จากเพื่อนสมาชิกที่ยังมีชีวิตอยู่ โดยหักค่าจัดการศพ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแล้ว ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์จาก ช.พ.ค. ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ ช.พ.ค. ต้องเป็นบุคคลในครอบครัวสมาชิกที่ถึงแก่กรรมตามลำดับก่อนหลัง

นอกจากจะต้องเป็นบุคคลตามลำดับก่อนหลังดังกล่าวแล้ว ยังต้องเป็นผู้จัดการศพของสมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม โดยต้องแสดงหลักฐานหนังสือรับรองว่าเป็นผู้จัดการศพตามแบบที่ ช.พ.ค. กำหนด หรือ ตามแบบของวัด หรือสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาที่มีข้อความครบถ้วนเช่นเดียวกันก็ได้

ในกรณีที่สมาชิก ช.พ.ค. ได้รับผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. จะจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่บุคคลที่สมาชิก ช.พ.ค. ได้ระบุไว้แล้ว สิ่งที่สมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ต้องปฏิบัติหลังจากการสมัครสมาชิก ช.พ.ค. หรือ ช.พ.ส. ในกรณีผู้สมรส แล้ว ผู้ที่เป็นสมาชิก ช.พ.ค. ต้องชำระเงินค่าสงเคราะห์รายสัปดาห์ ให้แก่เพื่อนสมาชิกที่ถึงแก่กรรม ทุกๆ เดือน สัปดาห์ละ 1 บาท ประมาณเดือนละ 350- 500 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิกที่ถึงแก่กรรม ในเดือนนั้นๆ ผู้ที่เป็นสมาชิก ช.พ.ส. ต้องชำระเงินค่าสงเคราะห์รายสัปดาห์ ให้แก่เพื่อนสมาชิกที่ถึงแก่กรรม ทุกๆ เดือน สัปดาห์ละ 0.50 บาท ประมาณเดือนละ 200 - 400 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิกที่ถึงแก่กรรม ในเดือนนั้นๆ

มศว และ คนในชุมชนย่านอโศกมนตรี บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ ประเทศญี่ปุ่น



นางสาวพฐรัตน์ ธรรมรักษา

นักวิชาการศึกษา กองกิจการนิสิต

ประวัติการศึกษา:

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาสุศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์การทำงาน:

- นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก สำนักงานมัย กรุงเทพฯ
- นักสุศึกษา ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก สำนักงานมัย กรุงเทพฯ
- เจ้าหน้าที่พัฒนางานวิจัยและจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ศูนย์บริการวิชาการ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ปัจจุบัน)

ความภูมิใจที่เลือกเข้ามาทำงานที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ:

สิ่งที่ภูมิใจคือ การได้มาเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มีพระคุณอย่างสูงยิ่งแก่ชีวิตในวัยเรียน เพราะเรียนจบปริญญาตรีและกำลังศึกษาปริญญาโทจากสถาบันแห่งนี้ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไทย

วิธีการพัฒนางาน พัฒนามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ:

การที่จะพัฒนางานให้ได้นั้นต้องเริ่มจากการพัฒนาตนเองก่อน โดนการฝึกให้ตนเองมีระเบียบวินัยในการทำงาน และตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด เพราะถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของเราอย่างเต็มที่ และหากบุคลากรทุกท่านในหน่วยงานให้ความร่วมมือในการทำงานอย่างจริงจังก็จะทำให้ผลงานที่ได้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามมา

ข้อคิดในการทำงาน:

ทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด รักงานที่ทำ และทำทุกอย่างด้วยความตั้งใจ

คติพจน์:

ในโลกนี้ไม่มีอะไรน่ากลัว กฎของการมีลมหายใจอยู่คือ "กล้า" และอย่า "กลัว"



มศว ร่วมใจ....ช่วยน้ำท่วมภาคใต้

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับภาคีภาคประชาชนชุมชนย่านอโศกมนตรี เปิดรับบริจาคเงินและสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภค เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ณ บริเวณตลาดนัดนานาชาติสวนเฟล็กซ์ มศว ประสานมิตร เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 และวันที่ 1 เมษายน 2554 ได้รับยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 210,000 บาท

วันสงกรานต์ ประชาคม มศว ร่วมงานสงกรานต์ในปี 2554 นี้ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2554 ณ บริเวณเรือนไทย หมู่ 6 ทูลกระหม่อมแก้ว มศว องค์กรฯ

